

Số: 182/KH-THCSTC

Tam Nông, ngày 22 tháng 8 năm 2023

KẾ HOẠCH

Tổ chức sinh hoạt tập thể đầu năm học 2023 - 2024

Thực hiện quyết định số 838/QĐ-UBND HC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh đồng Tháp về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023 – 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, GDTX trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Trường THCS Tràm Chim xây dựng kế hoạch tổ chức tuần lễ sinh hoạt tập thể đầu năm học 2023 – 2024, hướng dẫn cho các giáo viên một số nội dung cần tập trung triển khai, tổ chức thực hiện như sau:

1. Về tổ chức sinh hoạt tập thể đầu năm học 2023-2024

1.1. Mục đích

a) Giúp học sinh mới tuyển làm quen với thầy cô giáo, bạn bè, điều kiện học tập và sinh hoạt, phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường; tạo môi trường học tập và rèn luyện thân thiện, tích cực và hiệu quả; tạo tình cảm, niềm tin của học sinh đối với trường, lớp, thầy cô và bạn bè.

b) Thông qua các hoạt động tập thể để nâng cao nhận thức của học sinh về truyền thống của nhà trường; tiếp cận với các điều kiện về cơ sở vật chất, điều lệ, qui chế, nội quy, quy tắc ứng xử và các quy định khác liên quan của nhà trường. Thông qua đó giúp học sinh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của mình; rèn luyện một số kỹ năng cần thiết khi bước vào năm học mới, môi trường học tập mới.

1.2. Yêu cầu

Việc tổ chức các hoạt động trong phù hợp với điều kiện nhà trường, đặc điểm tâm sinh lý học sinh, gắn với thực tế của địa phương; thực sự có tác dụng, hiệu quả đối với học sinh, đặc biệt là học sinh đầu cấp học (lớp 6); tạo được niềm tin cho học sinh và không khí vui tươi, phấn khởi trong nhà trường.

Các hoạt động trong “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học” cần phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự quản của học sinh, gắn với các hoạt động chung đầu năm học của nhà trường, đặc biệt là các hoạt động xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Cần tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ và phối hợp của các bộ phận trong nhà trường tham gia các hoạt động của trường trong “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học”.

2. Nội dung sinh hoạt

2.1 An toàn trường học:

- Tổ chức kiểm tra, rà soát, duy tu bảo dưỡng: cơ sở vật chất; y tế học đường; nhà vệ sinh; bàn, ghế học sinh phù hợp với thể trạng; hệ thống điện, đèn, quạt; thiết bị dạy học và đồ dùng, đồ chơi; sân chơi, bãi tập; cắt tỉa cây xanh tạo cảnh quan thông thoáng,... sao cho bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ em, học sinh và giáo viên đến trường bắt đầu năm học mới.

- Tổ chức vệ sinh trong và ngoài nhà trường, làm sạch bề mặt tiếp xúc cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi; cải tạo, nâng cấp và lắp đặt thêm hệ thống nước rửa tay kiên cố, cung cấp đủ xà phòng, nước rửa tay khô,...

2.2 Đối với học sinh lớp 6

Tổ chức các hoạt động để học sinh mới được tiếp nhận vào lớp, vào trường làm quen với thầy cô giáo, bạn bè như: họp lớp giới thiệu làm quen..

Tạo điều kiện cho học sinh mới vào trường hòa nhập nhanh chóng vào môi trường học tập rèn luyện mới thông qua các hoạt động hướng dẫn, giúp đỡ thân thiện của bạn bè và thầy cô giáo bằng các hình thức trò chơi, sinh hoạt tập thể, giao lưu kết nghĩa giữa học sinh các lớp đầu cấp với học sinh các lớp trên.

2.3 Tổ chức hoạt động tìm hiểu về nhà trường

Giới thiệu về truyền thống, tầm nhìn và sứ mạng của nhà trường; Tìm hiểu cơ cấu tổ chức, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường, hoạt động chính của tổ chức đoàn thể trong nhà trường; Phổ biến điều lệ, quy chế nhà trường, quy chế kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh về học tập và rèn luyện, nội quy và các quy định của nhà trường.

Tìm hiểu về các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị học tập, vị trí phòng học, phòng bộ môn, thư viện và các hoạt động của thư viện, hệ thống công nghệ thông tin – truyền thông, phòng truyền thống, sân chơi, bãi tập, nhà thi đấu thể dục thể thao, nhà ăn; chăm sóc, sử dụng, gìn giữ, bảo vệ các công trình, phục vụ cho các hoạt động trong nhà trường (công trình nước, vệ sinh,...), bảo vệ môi trường.

Tổ chức và hướng dẫn cha mẹ học sinh và học sinh tham gia trang trí lớp học, góc thư viện, sử dụng, gìn giữ, bảo quản sách, vở, đồ dùng học tập, trang phục, rèn luyện của học sinh khi đến trường,... và chuẩn bị các điều kiện dạy học của lớp, trường; học sinh cùng nhau xây dựng nội quy lớp học, tìm hiểu việc chăm sóc, sử dụng, gìn giữ, bảo vệ các công trình, phục vụ cho các hoạt động trong nhà trường; sử dụng, gìn giữ, bảo quản sách, vở, đồ dùng học tập.

2.4 Tìm hiểu về chương trình giáo dục

Tổ chức tìm hiểu các hoạt động học tập, giới thiệu để giúp học sinh làm quen với mục đích, yêu cầu, chương trình học tập và giáo dục, phương pháp học tập và rèn luyện ở trường, lớp; làm quen và từng bước tiếp cận với nội dung, phương pháp, hình thức dạy học môn học/hoạt động giáo dục một cách tích cực, chủ động, tự tin.

Giới thiệu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo nhằm khơi dậy trong các em sự yêu thích và hứng thú đối với môn học.

2.5 Một số hoạt động khác

Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày Khai giảng, Lễ Chào cờ Tổ quốc; hướng dẫn học sinh tập hát Quốc ca, Đoàn ca, Đội ca đúng nhạc và lời để

hát tại các buổi lễ theo đúng nghi thức, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam.

Hướng dẫn học sinh ôn luyện bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ, ca múa hát sân trường,... bằng nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn học sinh, chống mệt mỏi theo qui định. Duy trì nền nếp thực hiện các bài thể dục nói trên vận dụng vào tập luyện thường xuyên trong suốt năm học.

Tổ chức cho học sinh tìm hiểu về cảnh quan sư phạm và môi trường thân thiện trong nhà trường (xây dựng và giữ gìn trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn; học tập và rèn luyện có hiệu quả; rèn luyện kỹ năng sống; các hoạt động trải nghiệm sáng tạo và vui chơi lành mạnh,.. Tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương.

2.6 Tuyên truyền cho học sinh

Phối hợp với Công an thị trấn tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường, việc ATGT trước cổng trường và trên đường đi học

Thực hiện sâu công tác tuyên truyền về phòng chống ma túy bằng hình thức phù hợp: chiếu video tuyên truyền của tỉnh; mời chuyên gia, nhà tư vấn nói chuyện chuyên đề; tổ chức các hoạt động tìm hiểu về tác hại và phòng chống ma túy đối với xã hội nói chung, học sinh nói riêng.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các em về chủ quyền biển đảo Việt Nam; chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về chủ quyền và phát triển kinh tế - xã hội biển đảo Việt Nam (Theo đề cương của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

2.7 Hoạt động thông tin, tuyên truyền cho cha mẹ học sinh

Tổ chức họp mặt tất cả cha mẹ học sinh (toàn thể hoặc chia ra từng đợt) để thông tin, tuyên truyền các nội dung bắt buộc sau:

- Định hướng nhiệm vụ trọng tâm và định hướng phát triển của nhà trường trong năm học 2023 – 2024.

- Các khoản thu (bắt buộc và thu hộ) và quy định thu của nhà trường.

- Việc phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội trong nhà trường (dành cho cha mẹ học sinh cấp THCS).

- Tọa đàm về trách nhiệm của gia đình trong việc phối hợp với cùng nhà trường trong việc giáo dục học sinh. Các đơn vị lựa chọn chủ đề cho phù hợp với đối tượng cha mẹ học sinh, có thể tham khảo một số chủ đề sau: Học để làm gì?; dạy con như thế nào để giúp trẻ phát triển năng lực, phẩm chất; thảo luận, đề xuất các giải pháp để thực hiện một hoặc vài định hướng của ngành: “Tự tin, tự lực, biết phản biện, gắn kết thực tiễn, định hướng tương lai”;...

3. Về thực hiện dạy tiếng Anh tăng cường và kỹ năng sống

Năm học 2023-2024 tiếp tục triển khai thực hiện giảng dạy tiếng Anh tăng cường với người Việt và Người Nước Ngoài và Giáo dục kỹ năng sống Phối hợp từ các công ty.

Để đảm bảo thực hiện tốt việc triển khai thực hiện các mô hình nhà trường sẽ tổ chức họp cha mẹ học sinh để cung cấp thông tin, kế hoạch về thực hiện mô hình;

Hiệu trưởng sẽ tuyên truyền vận động đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện tốt mô hình. Thông báo và giải thích cụ thể cho phụ huynh và học sinh hiểu rõ đặc điểm của từng mô hình.

4. Về việc thực hiện phân phối chương trình các bộ môn

Từ ngày 05/9/2023 nhà trường chính thức đi vào thực hiện tuần 1 theo phân phối chương trình của các bộ môn.

Về phân phối chương trình các bộ môn, hiệu trưởng đề nghị Tổ trường chuyên môn tổ chức họp góp ý điều chỉnh chương trình cho phù hợp và có kế hoạch hoạt động trải nghiệm STEM đối với một số môn như: Toán, Lịch sử, địa lý, hóa, Sinh, Lý, CN và tổ chức các Câu lạc bộ... như các văn bản chuyên môn qui định

Những nội dung bổ sung, điều chỉnh về phân phối chương trình của các bộ môn sẽ được triển khai thực hiện trong năm học 2023-2024.

5 Tổ chức thực hiện

“Tuần lễ sinh hoạt tập thể đầu năm học” được tổ chức ngay sau khi học sinh tựu trường; thời gian thực hiện từ ngày 28/8/2023 đến hết ngày 31/8/2023.

Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tổ chức “Ngày tựu trường và Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học 2023-2024”; quán triệt, phân công cho Phó Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng phụ trách Đội, Ban đại diện cha mẹ học sinh; để tổ chức các hoạt động có hiệu quả.

Các bộ phận trong nhà trường phối hợp thực hiện các buổi sinh hoạt tập thể theo kế hoạch của liên đội trường THCS Tràm Chim

Trên đây là kế hoạch tổ chức tuần lễ sinh hoạt tập thể đầu năm học 2023 – 2024. Đề nghị các bộ phận của nhà trường khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung trên./.

Nơi nhận :

- Phòng GD&ĐT (báo cáo);
- HĐSP (t/h);
- Lưu: VT, CM.

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thành Công

UBND HUYỆN TAM NÔNG
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
TRÀM CHIM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

NỘI DUNG THỰC HIỆN

Sinh hoạt tập thể đầu năm học 2023-2024
(Kèm theo kế hoạch số: 182/KH-THCSTC ngày 22 tháng 8 năm 2023 của Trường THCS Tràm Chim)

Ngày thứ	Nội dung thực hiện	Hình thức SH	Người thực hiện
Thứ hai 28/8/2023	Tập trung học sinh. Khối 6,8 buổi sáng; khối 7,9 buổi chiều.	Tập trung vào lớp điểm danh SS, phân công và hướng dẫn học sinh lao động vệ sinh	GVCN
Thứ ba 29/8/2023	Tổ chức lao động vệ sinh	Thực hiện theo KH lao động.	GVCN thực hiện, bộ phận Đoàn-Đội, YTHD-PHT Kiểm tra giám sát.
Thứ tư 30/8/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Làm quen với thầy, cô giáo, bạn bè - Bầu ban cán sự lớp - Sinh hoạt nội qui của HS, qui trình xử lý học sinh vi phạm. Qui chế KTra - Giúp HS nắm được điều lệ nhà trường, quy chế thi, thông tư đánh giá xếp loại HS, quy chế thi... - Nhắc nhở học sinh thực hiện đồng phục. - Viết sơ yếu lý lịch, để giáo viên nắm thông tin từ HS. (Mẫu tự thiết kế) - Tổ chức cho HS tìm hiểu truyền thống nhà trường - Sinh hoạt về tổ chức và bộ máy nhà trường - Giới thiệu CSVC, phòng học, phòng bộ môn... Sinh hoạt Giới thiệu về truyền thống, tầm nhìn và sứ mạng của nhà trường. - Sinh hoạt các em về vệ sinh, bảo vệ môi trường, trang phục, ĐD học tập và 	<p>Tập trung vào lớp</p> <p>Buổi sáng lúc 7h 00 phút: K6,K8;</p> <p>Buổi chiều lúc 12h 40 phút: K7,K9.</p> <p>Lớp học/ 2 tiết (Tiết 1,2)</p>	GVCN thực hiện Thầy sĩ- TPT kiểm tra giám sát.

	<p>rèn luyện của HS khi đến trường</p> <p>- Báo cáo sĩ số học sinh.</p> <p>Kiểm tra đồng phục HS.</p>		
Thứ năm 31/8/2023	<p>- Sinh hoạt An toàn trường học, phòng chống dịch bệnh.</p> <p>- Giới thiệu để giúp HS làm quen với mục đích, yêu cầu, chương trình học tập và giáo dục, và rèn luyện ở trường mới, lớp mới, môn học mới.</p> <p>- Hướng dẫn cách học ở trường, ở nhà</p> <p>- Báo cáo sĩ số học sinh.</p> <p>Kiểm tra đồng phục HS.</p> <p>- Chép thời khóa biểu</p> <p>- Thông báo học sinh nghỉ lễ và đi dự khai giảng lúc 7 giờ ngày 5/9.</p> <p>-</p>	Sáng và chiều Lớp học/ 2 tiết (Tiết 1,2)	Thầy sĩ- GVCN GVBM, TPT .
	Họp Phụ huynh HS toàn trường: Khối 6,8 buổi sáng lúc 9h 00 phút; khối 7,9 buổi chiều lúc 15h 30 phút.	PHHS tập trung tại sân trường nhà trường sinh hoạt 45 phút sau đó vào lớp. GVCN sinh hoạt.	BGH-GVCN- PHHS thực hiện

Lưu ý các Thầy Cô sinh hoạt ít nhất 02 tiết/ buổi. Riêng ngày thứ 3,4,5 Giáo viên chủ nhiệm được hưởng 2 tiết/ buổi.

Thầy Nguyễn và GVCN tổ chức cho học sinh kí cam kết thực hiện các nội dung triển khai

Trên đây là kế hoạch tổ chức sinh hoạt đầu năm của trường THCS Tràm Chim. Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn đề nghị quý thầy, cô báo cáo về cho BGH kịp thời./.

Nơi nhận :

- GVCN,GVBM
- PHT,TPT.
- CD, ĐTN;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thành Công